



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โทร.๔๓๑๑๙
ที่ อว ๘๓๙๒(๔)/ ๒. ๑๗๓ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)

สรุปเรื่อง ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์มายัง มหาวิทยาลัย ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางที่ได้กำหนดแล้วและส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการทราบและรับรอง ดังนี้

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ นางปิยะนารถ จาติเกตุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นางสาวสายทอง คำป้อ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๓
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

บัดนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว(เอกสารดัดแนบ) และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แยกเป็นรายการกระทรวง เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ในครั้งนี้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางที่จะดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ของ อว. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา กองบริหารงานบุคคลพิจารณาแล้วเห็นสมควร ดังนี้

๑. แจ้งให้คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ทราบและแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทั้งสองรายการทราบ ต่อไป

๒. แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นสมควรประการใด ขอได้กรุณามีคำสั่ง

(นายภาณุพันธ์ ตรัยตรีคุณ)

พนักงานปฏิบัติงาน

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

คำสั่ง

แจ้งตามเสนอ

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)

รองอธิการบดี

แจ้งให้จัดการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่